

Số: /PGDĐT

Mỹ Tú, ngày 18 tháng 12 năm 2023

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở giáo dục

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở giáo dục được các đơn vị chú trọng thực hiện và từng bước mang lại kết quả. Tuy nhiên vẫn còn sự việc xảy ra bên ngoài nhà trường làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương. Để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền, quán triệt đến tất cả viên chức, người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích.

2. Tăng cường truyền thông về gương người tốt, việc tốt, lối ứng xử hay, hành động đẹp, lan toả tâm lý tích cực trong giáo viên và người học; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường... Cảnh báo thường xuyên về nguy cơ, cách phòng, chống tai nạn thương tích thường xảy ra như đuối nước, tai nạn giao thông và tai nạn thương tích khác; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực trong và ngoài nhà trường và trên môi trường mạng xã hội, cần được thực hiện thường xuyên liên tục, đặc biệt là trong các ngày sinh hoạt đầu tuần.

3. Tăng cường giáo dục ý thức cho học sinh trong việc tham gia giao thông an toàn, đúng quy định của pháp luật. Duy trì thường xuyên việc giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho người học. Thực hiện giáo dục lồng ghép, tích hợp các nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực, tác hại của thuốc lá trong các môn học và hoạt động giáo dục.

4. Lắng nghe, sẵn sàng đối thoại giữa cán bộ quản lý, giáo viên với người học để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho giáo viên và người học. Áp dụng các biện pháp phù hợp để khuyến khích, động viên người học mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ, trình bày quan điểm về các hoạt động giáo dục của nhà trường, về văn hóa ứng xử giữa thầy cô giáo với học sinh, giữa học sinh với học sinh.

5. Đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh để chủ động giải quyết các vướng mắc theo quy chế dân chủ, không để tồn đọng các vấn đề phức tạp, gây dư luận xấu trong xã hội; chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh trong và ngoài khu vực trường học, đồng thời phối hợp với hính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời

6. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường nhằm phát hiện các dấu hiệu bạo lực có thể xảy ra để chấn chỉnh kịp thời. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi, gần gũi học sinh và nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý, tình cảm học sinh để đưa ra các biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng học sinh, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, góp phần hạn chế bạo lực học đường. Khi có vụ việc bạo lực xảy ra (kể cả bên ngoài nhà trường) phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và các đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định đối với học sinh vi phạm. Báo cáo kịp thời đến phòng Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết.

Đề nghị thủ trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ Phòng GDĐT;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thành Tuấn